

ประจำวันที่ 10-16 มิถุนายน 2558

พาณิชย์ เผยเอกชน 40 รายยื่นขอราคาประมูลข้าวในสต็อก จำนวน 8.4 แสนตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า หลังจากคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการค้าข้าวยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 3/2558 ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก นาปี ปีการผลิต 2551/52 ปีการผลิต 2554/55 นาปรังปีการผลิต 2555 ปีการผลิต 2555/56 (รอบ 1 และ รอบ 2) และปีการผลิต 2556/57 แบบรายคลังสินค้าตามสภาพข้าวที่เก็บรักษาในคลังสินค้ากลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไปเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. โดยมีผู้ยื่นขอเอกสารคุณสมบัติรวม 43 ราย

ในวันที่ 16 มิ.ย. ได้มีการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน 43 ราย แต่ปรากฏว่ามีผู้มายื่นขอเสนอราคาจำนวน 40 ราย ใน 109 คลัง แบ่งเป็น ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำ (Floor Value:FV) จำนวน 107 คลัง ประมาณ 840,000 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 79 ของปริมาณที่เปิดประมูล) มูลค่าประมาณ 7,800 ล้านบาท และไม่ผ่าน FV ใน 2 คลัง ประมาณ 15,800 ตัน โดยในครั้งนี้มีคลังที่ไม่มีผู้เสนอราคา รวม 44 คลัง จาก 153 คลัง ประมาณ 209,000 ตัน

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะรวบรวมผลการเสนอซื้อที่มีมูลค่าสูงสุดในแต่ละคลังเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อพิจารณาผลการเสนอซื้อ ก่อนแจ้งผลการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐอย่างเป็นทางการให้ผู้ชนะการประมูลทราบต่อไป

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการเปิดซองเสนอราคาประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 3/2558 ปริมาณ 1.06 ล้านตัน จาก 153 คลังว่า ข้าวที่ขายได้ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% โดยนำมาเปิดประมูล 5.6 แสนตัน ขายได้ 5.45 แสนตัน และปลายข้าว นำมาเปิดประมูล 3.3 แสนตัน ขายได้ 2.6 แสนตัน ที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ และถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะขายได้ 79% ของปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูลทั้งหมด ดีกว่า 2 ครั้งก่อนหน้านี้ที่ขายได้ประมาณ 50% ของข้าวที่นำมาประมูล ส่วนราคาเฉลี่ยที่ประมูลได้ในครั้งนี้ เป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาข้าวในตลาด และได้หักค่าเสื่อมสภาพแล้ว

ทั้งนี้ กรมฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีมูลค่าสูงสุดในแต่ละคลัง เสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาผลการเสนอซื้อ คาดว่าน่าจะภายในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ก่อนที่จะแจ้งผลการประมูลข้าวให้กับผู้ชนะการประมูลต่อไป

น.ส.บรรจงจิตต์ กล่าวว่า นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ กรมฯ ได้เปิดประมูลข้าวมาแล้วจำนวน 7 ครั้ง รวมครั้งนี้ด้วย โดยสามารถระบายข้าวได้ประมาณ 2.88 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท และเตรียมเปิดประมูลข้าวครั้งต่อไปอีกในเดือนก.ค.2558 ปริมาณรวมประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งหากสามารถระบายได้หมด ก็จะทำให้ระบายข้าวในสต็อกออกไปได้ประมาณ 4 ล้านตัน

สำหรับข้าวที่เหลืออีก 13-14 ล้านตัน ที่เป็นข้าวด้อยคุณภาพ กรมฯ อยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบาย ซึ่งหากเป็นข้าวที่ยังสามารถปรับปรุงคุณภาพได้ก็จะคัดแยกออกมาจำหน่าย แต่หากปรับปรุงไม่ได้ ก็จะระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ไปทำอาหารสัตว์หรือผลิตเอทานอล และหากเป็นข้าวเสีย ก็อาจจะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้าวรัฐไร้คุณภาพเอกชนเมินประมูล

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.58 กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลแบบรายคลัง ครั้งที่ 3/58 ปริมาณ 1.06 ล้านตัน ยื่นซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจะให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย.58 ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นตรวจสอบคุณสมบัติเพียง 43 ราย น้อยกว่า 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยครั้งแรกมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย ครั้งที่ 2 ผ่าน 45 ราย ซึ่งถือว่าน้อยรายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มั่นใจในคุณภาพข้าวสารในสต็อกรัฐบาล เนื่องจากผู้ที่ได้รับอนุมัติซื้อข้าวรัฐบาลเมื่อ 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ประสบปัญหาการรับมอบข้าว โดยข้าวบางส่วนไม่ได้คุณภาพ ทำให้ต้องร้องเรียนยังองค์การคลังสินค้า (อคส.) แก้ปัญหาให้ ส่วน อคส.ก็กำลังดำเนินการกับคู่สัญญาที่รับผิดชอบคุณภาพและปริมาณข้าว ทั้งเจ้าของโกดัง และคลังสินค้า ที่รัฐเช่าฝากเก็บข้าว และบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว ซึ่งจะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัจจัยคุณภาพข้าวเป็นเหตุผลส่วนน้อยที่ทำให้มีผู้เข้าร่วมประมูลครั้งนี้ น้อย แต่เหตุผลหลัก คือ ราคาข้าวในตลาดลดลง โดยข้าวขาวใหม่ราคา กิโลกรัม (กก.) ละ 11 บาท ใกล้เคียงกับข้าวในสต็อกที่รัฐประกาศราคาขั้นต่ำเฉลี่ย กก.ละ 9.40-9.50 บาท ทำให้ผู้ประกอบการรอดูสถานการณ์ก่อน หากข้าวใหม่ลดลง ไปซื้อข้าวใหม่จะคุ้มกว่า ส่วนสาเหตุที่ราคาข้าวในตลาดปรับตัวลดลง เพราะตลาดข้าวค่อนข้างซบเซา คำสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอตัว ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะเวียดนาม ได้ลดราคาข้าวส่งออกเหลือตันละ 340-350 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ข้าวไทยส่งออกตันละ 380-390 เหรียญฯ

ด้านนายสมพงษ์ กิตติเรืองลาภ ประธานบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด หนึ่งในผู้ร่วมเสนอตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อร่วมประมูลซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล กล่าวว่า จำนวนผู้ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ 43 ราย ไม่น้อยจนเกินไป เพราะคนที่ซื้อข้าวได้จริงๆ ก็มีไม่กี่ราย หากจะให้ดูว่าทำไมคนร่วมประมูลน้อยก็คงเป็นเพราะไม่กล้าซื้อข้าวรัฐ เนื่องจากมีข้อมูลว่าข้าวส่วนข้างในคุณภาพต่ำกว่าข้าวที่อยู่ด้านหน้า ซึ่งจากประสบการณ์มีคนที่ซื้อข้าว 5% แต่ได้ข้าว 25% ก็ต้องแบกรับภาระและการขาดทุนไป

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ซื้อข้าวเน่า 6.5 แสนตันทำเชื้อเพลิงอย่างเดียว

นางจินตนา ชัยวรรณการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อคส. อยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเก็บหลักฐานสภาพข้าวตามข้อเท็จจริงประมาณ 1 ล้านตันเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนมิ.ย. 58 ก่อนที่จะนำออกประมูลขายต่อไป แบ่งเป็นข้าวที่เสียหาย 650,000 ตัน, ข้าวผิวดิน 54,000 ตัน และข้าวที่มีข้าวเกรดสีปนไม่เกิน 20% จำนวน 300,000

สำหรับข้าวที่เสียหาย 650,000 ตัน ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งขายให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรือโรงงานเอทานอล เพราะเสียหายมากมีกลิ่นเหม็น ซึ่งคงต้องไปใช้ในกระบวนการเผาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าต่อ ส่วนข้าวผิวดิน สามารถขายได้ เพราะแฉ่งเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว แต่ตรวจสอบแล้วเป็นข้าวขาว ซึ่งจะขายตามชนิดข้าว ขณะที่ข้าวที่มีข้าวเกรดสีปนไม่เกิน 20% ก็จะขายตามสภาพข้าว สำหรับข้าวที่เหลืออยู่ในสต็อกที่ อคส. ดูแลทั้งหมด ประมาณ 12 ล้านตัน แยกเป็นข้าวเกรด พี ซึ่งเป็นข้าวที่ผ่านมาตรฐานสามารถส่งออกได้, ข้าวเกรด เอ ผ่านมาตรฐาน แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย, ข้าวเกรด บี ด้อยมาตรฐาน แต่ปรับปรุงได้ และเกรด ซี เป็นข้าวด้อยคุณภาพ ซึ่งข้าวเกรด พี เอ และ บี สามารถขายได้ไม่ยาก แต่ปัญหาคือในแต่ละโกดังมีข้าวหลายเกรดปะปนกันอยู่ ก็ต้องพิจารณาว่าจะขายอย่างไร จะขายแบบเหมาทั้งโกดัง หรือแยกข้าวแต่ละชนิดออกมาแล้วขาย อย่างไรก็ตาม อคส. เห็นว่าอาจจะต้องแยกข้าวแต่ละเกรดให้ชัดเจน ก่อนที่จะนำออกขาย โดยกำลังศึกษาว่าการว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการคัดแยกข้าวจะดีกว่าหรือไม่ เพราะหากขายเหมารวมไปเลยทีเดียวย่อมจะไม่ได้ราคาที่ดี และอาจจะถูกกล่าวหาว่าขายข้าวราคาถูกได้ในอนาคต จึงต้องดำเนินการด้วยความรัดกุม

ที่มา เดลินิวส์

'หม่อมอ้อย' เล็งแปรรูปข้าวเสียดอก 12 ล้านตัน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า อยู่ระหว่างศึกษาการนำข้าวที่เริ่มเน่าเสีย และอยู่ในสต็อกรัฐบาลจำนวน 12 กว่าล้านตัน ไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่านำข้าวเน่าไปขาย เพื่อไม่กกดดันราคาข้าวในตลาดและปลดล็อกราคาข้าวที่ตกต่ำในประเทศ โดยขอเวลาศึกษา 1 เดือน และจะประกาศมาตรการเพื่อเริ่มดำเนินการ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะแปรรูปข้าวดังกล่าวเป็นแอกอลฮอลล์แทน

หลังจากที่ปรึกษาภาคเอกชน และพบว่ายอดสต็อกข้าวในรัฐบาลจำนวนกว่า 17 ล้านตันนั้น ทำให้ทั้งโลกรู้และใช้เป็นตัวกตราคาข้าวให้ต่ำลง ดังนั้นโจทย์ของรัฐบาลต้องทำให้ข้าว 17 ล้านตัน หายจากความรู้สึกของคนค้าข้าว โดยขณะนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบว่าในสต็อกรัฐบาลมีข้าวเหลืออยู่ 17 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวดี ประมาณ 4 ล้านตัน และกำลังเริ่มทยอยระบายข้าวดังกล่าวอยู่ ส่วนข้าวที่เหลืออีก 12 ล้านตันกว่านั้น แบ่งเป็นข้าวเน่าเสียไม่สามารถขายได้แล้ว 2 ล้านตัน และข้าวที่เกือบเน่าเสียกว่า 10 ล้านตัน ซึ่งหากระบายข้าวในส่วน 10 ล้านตัน ออกจะตลาดข้าวได้ ก็จะสามารถทำให้ออกจากความรู้สึกพอค่าได้

“เรื่องนี้ต้องทำให้รอบครอบโดยมีหลักการว่าจะต้องได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควรอย่างน้อยต้องดีกว่าข้าวที่เน่าเสียซึ่งที่ผ่านมาเอกชนบอกราคาซื้อข้าวเน่าเสียมาที่กิโลกรัมละ 5 บาทตรงนี้ก็ไม่ใช่ แต่จะขายกิโลกรัมละ 11 บาทเหมือนเดิมก็คงเป็นไปได้ และสิ่งที่จะนำข้าวไปแปรรูปก็ต้องศึกษาตลาดด้วยว่า มีตลาดรองรับหรือไม่จะกระทบกับใครหรือเปล่า จะทำชู้ๆ ไม่ได้ไม่อย่างนั้นอีกฝ่ายจะตำหนิผมทันที” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

ที่ผ่านมาจุดอ่อนของไทย คือ ภาคเกษตร โดยเฉพาะยางพารา กับข้าว โดยยางตอนที่เข้ามาบริหารประเทศมีปัญหาหนักมาก เพราะยางแผ่นรมควันขึ้น เหลือ 48 บาทต่อกก. ตอนนี้อยู่ขึ้นมา 63 บาทต่อกก. และน้ำยางจากเดิมที่ราคา 3 กก. 100 บาท ตอนนี้อยู่มาเป็น 50 กว่าบาทต่อกก. ซึ่งหากราคาไม่สูงเต็มที่ แต่เกษตรกรก็ไม่เป็นหนี้แล้ว เหลือเพียงข้าวขาว ที่มีราคา 7,500 – 8,000 บาทต่อตัน ซึ่งราคายังต่ำอยู่ ดังนั้น โจทย์ของรัฐบาลต้องทำอะไรให้ราคาขึ้น ซึ่งถ้าราคาขึ้นได้กว่า 1,000 บาทต่อตัน ชาวนาน่าจะสบายใจได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กรมชลฯ ปรับแผนใช้น้ำรับมือวิกฤตภัยแล้งในรอบ 23 ปี วอนชาวนาอย่าฝืนปลูกข้าว

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้อยู่ในระดับ 4-5 ในรอบ 23 ปี เนื่องจากสถานการณ์น้ำในปีนี้อยู่ในขั้นวิกฤต จากที่ปกติในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องไหลลงอ่างฯเฉลี่ยวันละประมาณ 20 ล้านลบ.ม. แต่ปีนี้น้ำไหลลงอ่างฯเพียงวันละ 5 ล้านลบ.ม.โดยเฉลี่ย และเดือนมิถุนายนนี้จะต้องไหลลงอ่างฯเฉลี่ยวันละประมาณ 30 ล้านลบ.ม.แต่วันนี้น้ำไหลลงอ่างฯเพียงวันละ 5 ล้านลบ.ม.เช่นกัน "ปีนี้ภัยแล้งระดับ 4-5 แต่ยังดีกว่าปี 35 ปี 40-41 ที่น้ำจะไหลลงอ่างฯ น้อยกว่านี้...ตั้งแต่ต้นพฤษภาคมปีนี้ น้ำใน 4 เขื่อนใหญ่ไหลลงอ่างฯ 219 ล้านลบ.ม.จากปกติจะต้องไหลลงอ่างฯ 900 กว่าล้านลบ.ม.และเพิ่มขึ้นทุกวัน"

จากการที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนจะตกลงมาเล็กน้อยในช่วงที่จะถึงนี้ และจะตกน้อยหรือไม่ตกเลยจนกระทั่งปลายเดือนกรกฎาคม ลักษณะเช่นนี้คงจะไม่มีน้ำมาเติมอ่างฯ ถ้าใช้อย่างเดียวก็จะหมดอย่างรวดเร็ว และจะเสียหายทั้งระบบ สำหรับปริมาณน้ำในอ่างฯที่มีขณะนี้ 1,400 ล้านลบ.ม.หากใช้ในอัตราปกติและไม่มีฝนเลยน่าจะใช้ได้ประมาณ 20 วัน เราจึงต้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์และพื้นที่ที่ปลูกพืชไปแล้ว 2.8 ล้านไร่ รวมประมาณ 30-35 ล้านลบ.ม./วัน จนถึงช่วงที่ฝนจะตกชุกในเดือนกรกฎาคมหรือประมาณ 40 วันนับจากนี้ ส่วนกลุ่มเจ้าพระยาที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวหรือพืชใดๆ ซึ่งเดิมเราวางแผนปลูกข้าว 7.4 ล้านไร่ และพืชอื่นๆอีก รวมทั้งหมด 8 ล้านกว่าไร่ก็จะต้องให้ชะลอการปลูกก่อน เพราะน้ำไปไม่ถึง

"เราคงไม่มีมาตรการออกมาใช้กับชาวนาที่ละเมิดคำขอร้องจากกรมชลประทานลักลอบปลูกข้าวปลูกพืชในช่วงนี้ แต่พยายามขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง ทหาร กอ.รมน. จัดรอบเวรส่งน้ำสำหรับภารกิจที่กล่าวไปแล้ว" นายเลิศวิโรจน์ กล่าว

ล่าสุด ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล จ.ตาก อยู่ที่ 30% เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ อยู่ที่ 38% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี อยู่ที่ 10% ขณะที่มีการใช้น้ำเกินแผนไปถึง 1,200 ล้านลบ.ม. จากแผนที่วางไว้ 2,900 ล้านลบ.ม. ใช้งจริง 4,100

ล้านลบ.ม. คงเหลือน้ำ ณ วันที่ 1 พ.ค. 58 จำนวน 3,800 ล้านลบ.ม. มากกว่าปี 2557 จำนวน 600 ล้านลบ.ม. (ปริมาณน้ำ ณ วันที่ 1 พ.ค. 57 รวม 3,200 ล้านลบ.ม.)

อีกทั้ง การประชุมคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58 ที่ผ่าน มา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่า ในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกน้อย และจะเริ่มตกชุกตามฤดูกาลในช่วงกลาง-ปลาย เดือนกรกฎาคมนี้ ส่งผลให้มีไหลลงอ่างเก็บน้ำน้อยกว่าปกติมาก ทำให้ในพื้นที่เพาะปลูกต้องใช้น้ำจากระบบชลประทาน มากขึ้น กรมชลประทาน ได้วิเคราะห์แล้ว จำเป็นต้องวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆให้ได้ออกถึงช่วงฝนตกชุกตาม ฤดูกาล จึงเห็นควรให้ชะลอการปลูกข้าวนาปีในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เฉพาะในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูกอีก ประมาณ 4.61 ล้านไร่ ออกไปก่อน จนกว่าจะถึงช่วงฝนตกชุกตามฤดูกาล (วางแผนปลูกข้าวนาปีทั้งหมด 7.45 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 2.84 ล้านไร่)

อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเน้นการจัดสรรให้กับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ ไม่ให้ขาดแคลน รวมถึงข้าวนาปีที่ปลูกไปแล้วกว่า 2.84 ล้านไร่ให้สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยไม่เสียหาย พร้อมทั้งลดการใช้ น้ำจากเดิมวันละประมาณ 62 ล้าน ลบ.ม.คงเหลือวันละประมาณ 30-35 ล้าน ลบ.ม.จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร และผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนให้ร่วมใจกันประหยัดการใช้น้ำให้มากที่สุด พร้อมทั้งขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ชลประทานอย่างเคร่งครัดด้วย

ด้านนายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า สศก.ได้ประเมินค่า เสียโอกาสของการหมุนเวียนเม็ดเงินการปลูกข้าวนาปี 2558 ในเขตลุ่มเจ้าพระยา หลังจากที่กรมชลประทาน ได้ ประกาศเรื่องขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมาเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำ ในเขื่อนไม่เพียงพอ โดยพบว่ามีค่าเสียโอกาสรวม 60,171.93 ล้านบาทแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1.ช่วงเริ่มเพาะปลูก ที่ต้องมี ค่าจ้างแรงงาน และค่าพันธุ์ จำนวน 25,576.67 ล้านบาท 2.ช่วงดูแลบำรุงรักษาต้นข้าว ซึ่งต้องลงทุนใส่ปุ๋ยและสารเคมี เกษตร 20,221.47 ล้านบาทและ 3.ช่วงเก็บเกี่ยว และขนส่ง เป็นเงิน 14,373.79 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สศก.ปรับลด GDP ภาคเกษตรเหลือโต1.45% จากภัยแล้ง/คาคาข้าวพุ่ง

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่า สศก.ปรับลด ประมาณการผลิตถั่วเหลืองรวมภาคการเกษตร(จีดีพี) ภาคเกษตรของไทยปี 58 เหลือโต 1.45% จากเดิมที่คาดว่าจะโต 2.5-3% ผลจากปริมาณผลผลิตลดลงจากอิทธิพลสภาวะโลกร้อน (Climate Change) ทำให้ Crop ในการปลูกพืชไม่ เป็นไปตามฤดูกาล และรัฐบาลได้งดส่งน้ำทำนาปรังตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และล่าสุดกรมชลประทานขอความร่วมมือจาก เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปจนถึงปลาย ก.ค.

ทั้งนี้ สศก.คาดการณ์ว่าราคาข้าวปีนี้น่าจะปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดว่าราคาข้าวขาว 5% ราคาน่าจะอยู่ที่ ประมาณ 8,500 บาทปริมาณข้าวนาปีจะลดลงเหลือ 25 ล้านตันข้าวเปลือก จากปกติปริมาณผลผลิตข้าวนาปีจะอยู่ที่ ประมาณ 27 ล้านตัน ขณะเดียวกันมีแนวโน้มว่าสต็อกข้าวของโลกอาจจะลดลงเนื่องจากประเทศผู้ผลิตสำคัญคืออินเดีย และเวียดนามเผชิญภาวะภัยแล้งเช่นกัน จนอินเดียต้องชะลอการส่งออกข้าวเพื่อให้มีเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศ ขณะที่เวียดนามเองก็จะไม่ส่งเสริมการปลูกข้าวมากเหมือนที่ผ่านมา แต่จะหันไปส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ บ้าง เนื่องจากที่ผ่านมาข้าวของเวียดนามราคาถูกกว่าข้าวไทยมากและคุณภาพก็สู้ไทยไม่ได้

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดว่าผลผลิตข้าวของโลกในปี 2558 จะมีประมาณ 475.5 ล้านตัน (ข้าวสาร) ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2557 ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวจะมีประมาณ 483.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งจากการที่ความต้องการบริโภคมีมากกว่าปริมาณผลผลิตนั้น จึงคาดว่าสต็อกข้าวปลายปี จะลดลงเหลือประมาณ 99 ล้านตัน ลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับปี 2557

"ต้องจับตาดูอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เพราะ 3 ประเทศนี้ยังมีความต้องการบริโภคข้าวรวมกัน ประมาณ 3.7 ล้านตัน"นายเลอศักดิ์ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)



เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-11 มิ.ย. 2558 มีจำนวน 41,842 ตัน มูลค่า 18.072 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 84.48% และมูลค่าลดลง 84.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 269,550 ตัน มูลค่า 114.145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-11 มิ.ย. 2558 มีจำนวน 2.123 ล้านตัน มูลค่า 893.152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 18.5% และมูลค่าลดลง 20.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 2.605 ล้านตัน มูลค่า 1,128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2558 เวียดนามส่งออกข้าว 668,177 ตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 613,164 ตัน ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา โดยในเดือน เม.ย. เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 196,338 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 4,893 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 94,750 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 92,878 ตัน ปลายข้าวขาว 100% จำนวน 77,539 ตัน ข้าวเหนียว 48,484 ตัน ข้าวหอม 132,322 ตัน และข้าวไม่ทราบชนิด 20,973 ตัน โดยจำแนกตามตลาดดังนี้ ตลาดเอเชีย 520,386 ตัน ตลาดแอฟริกา 71,993 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) 3,312 ตัน ตลาดอเมริกา 67,757 ตัน และตลาดออสเตรเลีย 4,729 ตัน

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลง เนื่องจากความต้องการซื้อไม่มาก แม้ว่าเวียดนามจะเพิ่งชนะการประมูลขายข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์จำนวน 150,000 ตันก็ตาม แต่ปริมาณไม่มากพอที่จะทำให้ราคาข้าวขยับสูงขึ้น ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนยังคงรอให้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลงไปอีกเพราะใกล้เข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตฤดูใหม่ (the summer-autumn rice) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในเดือนหน้า

ในขณะที่ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 350-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% ลดลงมาอยู่ที่ 330-335 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่มีการปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำ (MEP) สำหรับข้าวขาว 25% ที่สูงกว่าตลาด ที่กำหนดไว้ที่ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้จัดการประมูลซื้อข้าว (re-invited bids) ในส่วนที่เหลืออีก 100,000 ตัน จากที่ได้มีการประมูลซื้อเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยในครั้งนั้นฟิลิปปินส์ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 150,000 ตัน จากที่ตั้งเป้าจะซื้อรวม 250,000 ตัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์ตกลงซื้อข้าวขาว 25% จำนวน 150,000 ตัน ในราคาตันละ 410.12 เหรียญสหรัฐ โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดโอกาสให้เวียดนามและไทยเสนอราคาข้าวเข้าสู่การพิจารณาของ NFA ซึ่ง Vinafood 2 ของเวียดนามเสนอข้าวจำนวน 250,000 ตัน ในราคาตันละ 419.35 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ไทยเสนอข้าวจำนวน 100,000 ตัน ในราคาตันละ 419 เหรียญสหรัฐ แต่ NFA ปฏิเสธราคาของทั้งสองประเทศในครั้งแรกเนื่องจากเห็นว่าแพงเกินไป และขอให้เสนอราคาอีกครั้ง แต่ฝ่ายไทยได้ขอถอนตัวไม่เสนอราคาในครั้งที่สอง

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พ.ค. 2558 มีจำนวนประมาณ 3.17 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 93 วัน) เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.54 ล้านตันในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.52 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 610,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับจำนวน 470,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 19.3% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 18 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 96.2% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 24% ขณะที่สต็อกในคลังของ

เอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 33.79%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 31 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.33 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 47% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 44 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และสต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

สำนักสถิติของฟิลิปปินส์ (The Philippines Statistics Authority; PSA) ได้ปรับลดประมาณการณ์ผลผลิตข้าวภายในประเทศในช่วงไตรมาสที่สองของปี (เม.ย.-มิ.ย.) ว่าจะมีจำนวนลดลงเหลือ 3.898 ล้านตัน หรือลดลง 4.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ปริมาณน้ำสำหรับเพาะปลูกมีไม่เพียงพอ ประกอบกับมีปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในบางพื้นที่

โดยสำนักสถิติฯ ประมาณการณ์ว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวจะลดลงเหลือประมาณ 5.68 ล้านไร่ หรือลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ 683 ก.ก.ต่อไร่ ทั้งนี้ เมื่อเดือนที่ผ่านมา สำนักสถิติฯ ได้ประมาณการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสแรกมีประมาณ 8.27 ล้านตัน ลดลง 1.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2558 มีจำนวน 22.485 ล้านตัน ลดลง 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 28.03 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 22.23 ล้านตัน ในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (The required buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 84% (รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 12.2 ล้านตัน)

สำหรับสต็อกพืชอาหารทั้งหมดนั้น (Total food grain stocks) มีจำนวนรวม 63.02 ล้านตัน ลดลง 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 70.805 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเป็นสต็อกข้าวสาลีจำนวนประมาณ 40.351 ล้านตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหารและการกระจายสู่สาธารณชน (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) ได้กำหนดปริมาณขั้นต่ำที่ต้องรักษาไว้สำหรับข้าวและข้าวสาลี ทุกวันที่ 1 ของทุกไตรมาส คือ 1 เมษายน จำนวน 12.2 ล้านตัน, 1 กรกฎาคมจำนวน 9.8 ล้านตัน, 1 ตุลาคมจำนวน 5.2 ล้านตัน และ 1 มกราคมจำนวน 11.8 ล้านตัน โดยเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2005 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ตัวเลขมูลภัณฑ์กันชนดังกล่าวของข้าวจะประกอบไปด้วยปริมาณสำรองขั้นต่ำและปริมาณสำรองเพื่อความมั่นคงด้านอาหารอีก 2 ล้านตัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2009 เป็นต้นไป

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมามีพื้นที่ 12 มิ.ย. มีพื้นที่ประมาณ 2.94 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในหลายพื้นที่การเพาะปลูกข้าวเริ่มขึ้นช้ากว่าปกติ เพราะฤดูฝนที่มาไม่ตรงเวลา ขณะเดียวกันคาดว่าปรากฏการณ์ El Nino ในปีนี้จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลงด้วย ทั้งนี้ ทางกรมได้รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตครั้งที่ 3 ของปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) จะมีผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 102.54 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 106.65 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) พยากรณ์ว่า ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. จะอยู่ที่ระดับ 88% ของค่าเฉลี่ยปกติ (เฉลี่ยปี 1950-2000 ที่ระดับ 89 ซม.) ลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับการพยากรณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 93% ซึ่งในระดับที่ต่ำกว่า 90% นี้ถือว่าอยู่ในภาวะที่ขาดแคลน ปริมาณน้ำฝน ส่วนปริมาณฝนในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 92 และ 90% ของค่าเฉลี่ยปกติ

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

ผู้ส่งออกข้าวของปากีสถานกำลังวางแผนที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวไปยังประเทศอิหร่าน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายการส่งออกข้าวที่ตั้งไว้ในปีนี้ที่ 3.5 ล้านตัน ทั้งนี้กวีเคราห์ระบุว่าผลผลิตข้าวในปีนี้อาจจะมีประมาณ 6.5 ล้านตัน แต่เนื่องจากความต้องการในการนำเข้าของต่างประเทศลดลง จึงคาดว่าจะทำให้การส่งออกลดลงด้วย ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรก (ก.ค.-เม.ย.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3.02 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2013/14 โดยเป็นข้าวบาสมาดิประมาณ 428,051 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 3.02 ล้านตัน)

ขณะที่ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 (พ.ย.-ต.ค.) คาดว่า ปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 6.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.7 ล้านตันในปี 2013/14

ที่มา Oryza.com

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตรอาร์เจนตินา (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่าในเดือน มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจำนวน 37,589 ตัน ลดลง 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 42,161 ตัน ในเดือน ก.พ. 2558 และลดลง 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน มี.ค. ประกอบด้วย ประเทศคิวบาจำนวน 29,067 ตัน ประเทศบราซิลจำนวน 1,291 ตัน ประเทศชิลีจำนวน 3,354 ตัน โบลิเวียจำนวน 2,252 ตัน เป็นต้น ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ มีการส่งออกข้าวไปแล้ว 92,512 ตัน ลดลง 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 123,882 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวประมาณ 510,707 ตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 535,722 ตัน ในปี 2013

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2014/15 คาดว่าอาร์เจนตินาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 580,000 ตัน และคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 975,000 ตันข้าวสาร และมีการบริโภคประมาณ 500,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

บราซิล

สถาบัน the Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปีนี้ บราซิลส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 482,926 ตัน โดยในเดือน พ.ค. บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 171,567 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวน 48,980 ตัน ในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน พ.ค. ประกอบด้วย ประเทศคิวบาจำนวน 85,294 ตัน เซียร์ราลีโอนจำนวน 28,235 ตัน สวิตเซอร์แลนด์จำนวน 14,559 ตัน แคมเบียจำนวน 11,765 ตัน และเปรูจำนวน 8,566 ตัน ในปี 2014 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2013

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2558/59 (2015/16) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 481.744 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 476.126 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 (2014/15) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีน และอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 146 และ 104 ล้าน

ตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 144.5 และ 102.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ตามลำดับ ส่วนประเทศอื่นๆที่ คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น ประเทศบังกลาเทศ กัมพูชา เมียนมาร์ อียิปต์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทยที่คาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 19.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 18.75 ล้านตันในปี 2557/58 อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตของหลายประเทศในปี 2558/59 จะลดลง เช่น ประเทศเกาหลีใต้ บราซิล และสหรัฐฯ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2558/59 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 488.987 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 484.776 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2558/59 คาดว่าจะลดลงเหลือ 91.439 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 98.682 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557/58 โดยใน ส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2558/59 จะลดลงเหลือ 6.374 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2557/58 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 8.674 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2559 จะมีปริมาณ 42.391 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 43.186 ล้านตัน ข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.0 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 4.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2558 ในขณะที่อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.6 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.55 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.3 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน อินโดนีเซียและเซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน และไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2559 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 11.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2558 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 11.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2559 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 ที่ คาดว่าส่งออกได้ 9.8 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เท่ากับปี 2558 ขณะที่ปากีสถาน คาดว่าจะส่งออก 3.8 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 2.0 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.58 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)